

JUNIOR VOLUNTEER

★ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 หอสมุดต้อนรับและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(แม่เมาะ)ลำปาง ได้จัดการประชุมหารือเตรียมงานสัมมนาเยาวชนอาสาวันที่ 9 ประจำปี 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ นายวิเชษฐ์ บุญฤทธิ วิทยากรสโมสรฟุตบอลลำปางและนักจัดรายการวิทยุ อสมท. ลำปาง, คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง สาขาการท่องเที่ยว, คณะอาจารย์จากโรงเรียนแม่เมาะวิทยา, คณะอาจารย์จากโรงเรียนสบจางวิทยา, คณะอาจารย์จากโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ และคณะตัวแทนจากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง

😊 โดยหัวข้อของการประชุมเป็นการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ กลุ่มเป้าหมายเยาวชน หัวข้อการบรรยายและสถานที่วันและเวลาในการจัดโครงการ โดยโครงการมีกำหนดจัดในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 สำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้ ยังเป็นน้องๆเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ได้แก่ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา โรงเรียนสบจางวิทยา และโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ

😊 สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเยาวชนอาสาซึ่งคงคอนเซ็ปต์เดิมคือการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการนำชม ด้านบุคลิกภาพ ด้านการรับรู้ข้อมูลและสามารถวิเคราะห์ แยกแยะ ให้กับเยาวชนอาสา และทักษะด้านอื่นๆ และที่สำคัญเป็นการปลูกจิตสำนึกความรักในภูมิสำเนาถิ่นกำเนิดและภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการทำหน้าที่เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวและความสำคัญของท้องถิ่นของตน โดยน้องๆเยาวชนที่ร่วมโครงการ จะได้ทำกิจกรรมร่วมกับ กฟผ.แม่เมาะ ได้แก่ งานแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน, งานเทศกาลท่องเที่ยวประจำปี, งานวันเด็กประจำปีและเยาวชนอาสาสมัครพิพิธภัณฑฯ ซึ่งถือว่าเป็นงานเทศกาลและกิจกรรมสำคัญประจำปีของ กฟผ.แม่เมาะ

😊 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) จังหวัดลำปาง นอกเหนือจากมีหน้าที่ในการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว ยังมีการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อม โดยมีการฟื้นฟูสภาพเหมืองให้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีทัศนียภาพสวยงาม และยังมีมุ่งเน้นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยสื่อผ่านทางพิพิธภัณฑสถานธรณีวิทยา(เหมืองแม่เมาะ) กิจกรรมต่างๆของ กฟผ. และหน่วยงานภายในอื่นๆ ซึ่งโครงการสัมมนาเยาวชนอาสาในครั้งนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ 9 แล้ว และหวังว่าจะมีโอกาสจัดโครงการในทุกๆปี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาเยาวชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้รู้ทักษะด้านต่างๆนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน สามารถนำไปต่อยอดในการใช้ชีวิตรวมถึงการศึกษาในชั้นถัดไป และที่สำคัญที่สุดคือการปลูกจิตสำนึกรักภูมิลำเนา เป็นเยาวชนอาสาที่จะช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆในอำเภอแม่เมาะ

